

เวียดนาม สั่งเครื่องบินแอร์บัส A321 ใหม่ทั้งหมด 6 ลำ งบประมาณ ปารีส แอร์ โซว์ 2015 พร้อมเซ็นสัญญา ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญอีกหลายราย



เวียดนามลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ผลิตเครื่องบินแอร์บัส ในการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A321 จำนวน 6 ลำ มูลค่ารวม 682 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23,000 พันล้านบาท) งบประมาณ ปารีส แอร์ โซว์ 2015 โดยมี มาตามเหงียน ที เฟือง เถา (Nguyen Thi Phuong Thao) ประธานกรรมการบริหารของสายการบินเวียดนาม และ Fabrice Bregier ประธานกรรมการบริหารของบริษัทแอร์บัส ร่วมลงนามในสัญญา โดยเครื่องบินทั้งหมดจะถูกส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของเวียดนาม นอกจากนี้ทางเวียดนาม ยังได้ลงนามข้อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญอีกหลายรายภายในงาน ปารีส แอร์ โซว์ 2015

เครื่องบินแอร์บัส A321 ที่สั่งซื้อใหม่ทั้งหมดนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ทันสมัยที่สุดซึ่งผลิตโดยบริษัทแอร์บัส เพิ่มเติมจากการที่ทางเวียดนามได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินจากแอร์บัสรวม 100 ลำ ในปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปี 2558 เวียดนามได้รับมอบเครื่องบิน แอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 6 ลำ เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยหลังจากนี้ทางเวียดนามจะได้รับมอบเครื่องบิน 6 ถึง 12 ลำ ต่อเนื่องทุกปีจนกว่าจะครบ 100 ลำ สำหรับเครื่องบินที่สั่งเพิ่มใหม่อีก 6 ลำ จะถูกส่งมอบในปี พ.ศ.2560 เพื่อตอกย้ำการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเหนือความคาดหมายของเวียดนาม

มาตามเหงียน ที เฟือง เถา (Nguyen Thi Phuong Thao) ประธานกรรมการบริหารของสายการบินเวียดนาม กล่าวว่า “เวียดนาม ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้แผนการจัดซื้อเครื่องบินก่อนหน้านี้จึงไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจของเวียดนาม ในเดือนมีนาคมปีพ.ศ.2558 ทางบริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A321 ลำแรกและยังเป็นเครื่องบินลำที่ 9,000 ของบริษัทแอร์บัสอีกด้วย โดยในสัญญาได้ระบุไว้ว่า เครื่องบินทุกลำจะนำไปให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน.”

Fabrice Bregier ประธานกรรมการบริหารของบริษัทแอร์บัส กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีที่สายการบินเวียดนามมอบความเชื่อมั่นในการนำเครื่องบิน แอร์บัส A320 ไปให้บริการลูกค้าที่เดินทางกับสายการบินเวียดนาม โดยเครื่องบิน แอร์บัส A320 นับว่าเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่มีอยู่ในตลาด สำหรับการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มใหม่นี้ เป็นการยืนยันว่าเครื่องบินแอร์บัส A321 กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดของเครื่องบินในตระกูลนี้”

เครื่องบินแอร์บัส A320 และ A321 เป็นเครื่องบินที่มียอดขายที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเครื่องบินทางเดินเดียวที่มีความทันสมัย ด้วยยอดสั่งซื้อกว่า 10,200 ลำ และทำการส่งมอบไปแล้วกว่า 6,000 ลำทั่วโลก

เวียดนาม ได้เซ็นสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหลายรายภายในงานปารีส แอร์ โชว์ 2015 มูลค่ารวม 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,000 พันล้านบาท) ทั้งนี้ได้เซ็นสัญญาสินเชื่อกับบริษัท BNP Paribas เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A320 ในขณะที่จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัท ประกันภัยรายใหญ่สัญชาติอังกฤษ บริษัท วิลลิส ทูว์วอตต์ และบริษัท เจแอลที กรุ๊ปในฐานะโบรกเกอร์และบริษัท เบา เวียด โฮลดิ้ง, บริษัทเปโตรเวียดนาม ประกันภัย และบริษัท โกลบอล อินชัวร์น คอร์ปอเรชั่น (จีไอซี) อีกด้วย งานปารีส แอร์ โชว์ ถือเป็นงานแสดงโชว์เกี่ยวกับการบินที่มีมานานที่สุดในโลก เริ่มต้นจัดงานครั้งแรกในปีพ.ศ.

2452 และจะมีการจัดงานขึ้นทุกๆ 2 ปี ณ สนามบิน Le Bourget ทางตอนเหนือของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2558 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลก ผู้ผลิตเครื่องบินยนต์ สายการบินและบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ สายการบินยุคใหม่ ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในอุตสาหกรรมการบินของประเทศเวียดนาม ตอบสนองความต้องการผู้โดยสารในการเดินทางทางอากาศได้หลายล้านคน พร้อมขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 24 ลำ ให้บริการทั้งหมด 150 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 30 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน กัมพูชาและจีน ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงยุโรป ด้วยการเดินทางเซ็นด์สัญญาซื้อขายเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุด อีกด้วย